



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ก. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

เลขที่ MVP073/2567

14 สิงหาคม 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (เนื่องจากงบการเงินรวมได้รวมบัญชีของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยไม่มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงนำส่งคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น)

ภาพรวมในไตรมาส 3/2567

ในไตรมาส 3/2567 นี้ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 20.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากขาดทุน 83.4 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของบริษัทในด้านผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนในไตรมาสนี้เกิดจากการตั้งสำรองลูกหนี้จำนวน 17.1 ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ ยังสามารถปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ให้เพิ่มขึ้นจาก 27% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 53% ในไตรมาสนี้ สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มรายได้

คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินและเรียกค่าเสียหายฐานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ 1) บริษัทรับมอบสินค้ากลับคืน และบริษัทจ่ายชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ จำนวนเงิน 6.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง และ 2) โจทก์จ่ายชำระเงินค่าขายสินค้าแก่บริษัทจำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ฟ้องแย้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทตั้งประมาณการหนี้สินจากผลเสียหายของคดีความฟ้องร้องจำนวนเงิน 7.5 ล้านบาท (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน) ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอสำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษา โดยพิพากษาแก้เป็นให้โจทก์ชำระเงินให้แก่บริษัทจำนวน 97.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 13 ธันวาคม 2561) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โจทก์ได้ยื่นฎีกาและคำขออนุญาตฎีกาต่อศาล ซึ่งทางบริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขออนุญาตฎีกาไว้แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและทีมที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงยังมีความคลาดเคลื่อนในประเด็นระหว่างสัญญาซื้อขายสินค้ากับสัญญาฝากขายสินค้า และประเมินว่าบริษัทฯ มิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันและบริษัทจะเป็นฝ่ายชนะคดีความฟ้องร้องและบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าสินค้าและค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัทยื่นคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มุมมองของผู้บริหารสำหรับทิศทางของธุรกิจในปี 2567

ในช่วงที่เหลือของปี 2567 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจหลัก โดยเฉพาะการจัดงานสำคัญที่มีอัตราการเติบโตสูงและได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด ซึ่งรวมถึงงานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile EXPO ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง สะท้อนถึงการเติบโตและมั่นคงและความต้องการในตลาดอุปกรณ์มือถือและเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจน งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก Bangkok EV EXPO และ Thailand Boat Festival ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง

นอกเหนือจากการจัดงานมหกรรมและงานแสดงสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายการให้บริการ รถคาราวานในสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเล เช่น กระบี่ ภูเก็ต และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานที่มีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 นี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ Beautiful Fighter ซึ่งใช้รถคาราวานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัย โดยร่วมมือกับค่ายมวยหญิงในพื้นที่พัทยาและภูเก็ต โครงการนี้เป็นกรนำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยเข้ากับบริการคาราวาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลาที่มีความต้องการเช่าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย

รูปแบบธุรกิจใหม่ที่ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยเข้ากับบริการคาราวาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลาที่มีความต้องการเช่าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย

ธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล

สำหรับธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin) ที่ตั้งอยู่ในเมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานของเหมืองขุดต้องหยุดชั่วคราวเนื่องจากภัยธรรมชาติน้ำแล้งทั่วเอเชีย ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เหมืองขุดบิทคอยน์สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ คาดว่าหากการแก้ไขสำเร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจขุดบิทคอยน์ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ถึงไตรมาส 1 ปี 2568

สรุป

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหากระแสเงินสด (Cash Flow) และการสำรองลูกหนี้ คาดว่าจะเห็นผลดีภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถบ้าน (คาราวาน) ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยในช่วงไตรมาสนี้ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ “Beautiful Fighter” ซึ่งใช้รถคาราวานมากกว่า 100 คันเพื่อให้บริการเช่าระยะยาว โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากค่ายมวยหญิงในพื้นที่พญาและภูเก็ต โดยมีจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสืบทอดศิลปะมวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงประสบความสำเร็จจากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO และ Bangkok EV EXPO อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Thailand Boat Festival มีเป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานระดับโลก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ เช่น โครงการ 'Beautiful Fighter' ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส เฉิดพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)